
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลกระบี่นอย  

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย (ช้ัน 3) อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 ...........................................................  
ผูมาประชุม 

1. นายโชคนรินทร ขาวเหลือง  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ บุญทองแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล หวังกอ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นายวาสนา นะบุตร   ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางสาวอุษา สายเส็น   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  
7. นางสุภานันท เจริญพานิช  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
8. นายสุเทพ บัวแกว   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
9. นางจิรา ไกรนรา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
10. นายวิกรม โสดามรรค  ตําแหนง ครูคศ.2 รักษาการแทนผูอํานวยการ 
                                                    โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
11. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นางมาลิสา ยืนยง   ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ  
13. นางอนิษา แกวมา   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

ผูเขาประชุม 

- 
  

ผูไมเขาประชุม 

1. นางสาวเกษร หอกุล   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
2. นางสาวมิรัญตี เต็งชู   ตําแหนง ครู คศ.1  

(รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
3. นายนิรุตติ์ มีมะแม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
                                                     (ลาพักผอน) 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน :  

- กลาวเปดการประชุม  

 
 
 

/ระเบียบ.... 

ปฏิบัติงาน 

ตามขอบขายงาน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ : 
 : -ไมมี- 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 

 มติท่ี
ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3   
 สํานักปลัดเทศบาล :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล :  
 : งานแผนงานและงบประมาณ 
  - วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 3 งานแผนงานและงบประมาณ ประชุมแผนดําเนินงานฉบับแกไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
 : งานการเจาหนาที่ 
  - ปฏิบัติหนาที่ตามขอบขายงาน 
 : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
  - ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ดําเนินการจายเสร็จสิ้น 
 : งานทะเบียนราษฏร 
  - ตามที่ไดรับสมัครและสอบพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาที่                 งานทะเบียนและบัตร

เรียกตัวมาปฏิบัติงานตั้งแต                วันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในสวนของการลงพื้นที่กรณี                       
บานเลขที่เจาหนาที่ลงพ้ืนที่ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี                         ของทุกสัปดาห 
 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล : 
 : กรณีการยายเขา-ยายออก ในชวงนี้ทางงานทะเบียนราษฏรจะดําเนินการรายงานขอมูลดังกลาวทุกสิ้นเดือน สืบเนื่องจากใกลถึงชวงของการ

เลือกตั้งจะมีการยายเขา-ยายออกมาก 
 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม : 
 :  กรณีผูปวยไขเลือดออกตําบลกระบี่นอย ซึ่งขณะนี้อยูอันดับ 3 ของประเทศ โดยวันอาทิตยตนเดือนที่ผานมาไดลงพ้ืนที่พรอมกับอําเภอ กรณี

นี้อยูในพ้ืนที่ของหมู 1 เยื้องตรงขามกับซอยถํ้าเสือ 1 ลงพื้นที่พนยุงและลงซ้ําตามแผนปฏิบัติงาน และในวันจันทรท่ี 14 พฤษภาคม 2
ที่ผานมาสาธารณสุขอําเภอกําหนดใหลงพื้นที่พรอมกับ อสม. ซึ่งในวันดังกลาวเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลกระบี่นอยไมไดลง สืบเนื่องจาก
เจาหนาที่ของเทศบาลลงพ้ืนที่ทุกวันตามตารางการปฏิบัติงานและลงซ้ําพื้นที่เดิมตามแผนฯเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน – 
ในการดําเนินงานโครงการกระบี่เมืองสะอาดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดทําแผนการลงพ้ืนที่เรียบรอยโดยเนนในหมู 11
3 ในการลงพ้ืนที่เจาหนาที่ของกองฯประสานไปยังหมูบานกอนการลงพ้ืนที่ ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ที่ผานมาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั้งสอง
ปฏิบัติหนาที่จนปวยเนื่องจากในการพนดังกลาว                  ซึ่งในสัปดาหที่ผานมาตองขอความอนุเคราะห ใหพนักงานขับรถของเทศบาล
เปนผูชวยพนแทนเจาหนาท่ีที่ปวยไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได เพราะการพนแตละพื้นที่จะตองมีการพนซ้ํา 3 – 4 ครั้งตอพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง

/พรอมกับ... 
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รวมทั้งรัศมีรอบ 100 เมตร  
 : เรื่องวัคซีนฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบานขาดแคลนในขณะนี้ เมื่อมีวัคซีนทางบริษัทจะแจงมายังเทศบาลอีกครั้ง 
 : ในสัปดาหที่ผานมาไดรับโทรศัพทแจงมีขยะติดคาง หมู 2 และ หมู 12 ซึ่งผูรับเหมาเปนผูรับผิดชอบโดยขยะตกคาง

เอาทเลท กองฯไดแจงผูรับเหมาสัปดาหที่ผานมาโดยผูรับเหมาดําเนินการจัดเก็บเรียบรอย 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : การดําเนินการแกปญหาไขเลือดออกของเทศบาลตําบลกระบี่นอยอยูอันดับ 3             ของประเทศถือวาเปนปญหา

ดําเนินการใหประสานกับ ผูใหญบาน อสม. และสปสช. กองสาธารณสุข เพื่อชวยกันหาทางแกปญหาดังกลาว 

  
นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : งบประมาณจาก สปสช. โอนเขาไปยังกองสาธารณสุขฯเทศบาลตําบลกระบี่นอย              ในการดําเนินการปองกันโรคไขเลือ

175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาท) ในสวนของการติดตามประเมินการดําเนินงานหากเกิดกรณีมีไขเลือดออกมาก การติดตาม
งานมาจากเขต 11 จังหวัดสุราษฏรธานี ซึ่งดูแลสาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ โดยจังหวัดและอําเภอเปนคนดูแ
ในฐานะที่ควบคุมงานกองทุน ในการแกปญหาเรื่องไขเลือดออกไมใชการพน             หมอกควันปองกันแคอยางเดียว
การทําลายยุงตัวแกเทานั้นแตไมไดทําลายลูกน้ําตัวออนของยุงลายซึ่งเพาะตัวอยูกอนหนานั้น ในการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก
ดําเนินการจะปฏิบัติเปนลําดับ 1,2,3,4  ไมตอง          Big Claning Day เพียงแตเรากระตุนจิตสํานึกของ อสม. แตละหมูบาน
ดําเนินงาน โดยในสวนของกองทุนจะสงหนังสือมายังหนวยงานที่ไดรับงบประมาณรายงานการดําเนินโครงการที่ไดดําเนินกา
 

 
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : การรายงานการใชงบประมาณใหดูที่การปฏิบัติงานจริง การแกปญหาใหแกให               ตรงจุดเรื่องดังกลาวประสานไปยังประธาน

และผูที่ไดงบประมาณ                       กรณีที่เทศบาลฯลงแต อสม.ไมลงใหประสานนายอิสสรา วีรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาตําบลสองแพรก สอบถามเพ่ิมเติมงบประมาณที่ไดมาจาก สปสช 175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาท)
ไดนําไปบริหารจัดการเรื่องอะไรบาง 
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม : 
 : แจงการดําเนินงานของกองสาธารณสุขจากเดือนที่ผานมาไดลงพ้ืนที่ในการพนยุงตามแผนงาน ซึ่งกอนการลงพ้ืนที่จะมีการแจงไปยัง อสม. แต

ในการลงพ้ืนที่ไมมี                อสม.เขารวมในการดําเนินงานในการแจงวันเวลาและสถานที่ในการลงพ้ืนที่เจาหนาที่ของกองสาธารณสุขฯ
ขอมูลผานทางไลนกลุมและหนังสือสงแผนการ              ลงพ้ืนที่ไปยังประธาน อสม.ทุกหมูบาน รวมทั้ง อสม.ไมไดสังกัดเทศบาล
หากทาง รพสต.ไมลง ทาง อสม.ก็จะไมลงพ้ืนที่ในวันดังกลาว แตหากทาง รพสต.              ลงพื้นที่ ทาง อสม.ก็จะมารวมลงพ้ืนที่ดวย
ลาสุด นายอิสสรา วีรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสองแพรก ไดประสานขอสเปรย                
สาธารณสุขฯ ซึ่งไดแจงกลับไปวาใหทําหนังสือมาทางเทศบาลเพราะทางเทศบาลก็ยินดีสนับสนุนวัสดุใหตามที่ขอมา 
 

นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : ในวันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมาไดมีสวนรวมลงพื้นที่ โดยตามความคิดเห็นเรื่องของการพนยุงในการพ

ปลายเหตุ ในการแกปญหาเมื่อเกิดเหตุหมูใดจะมีการไปพนยุงในหมูที่เกิดปญหา ตัวอยางลงพ้ืนที่หมู 1 เจาหนาที่ใหประสานไปยังผูใหญบาน
หมู 1 การรณรงคอยางเดียวไมไดผลและ                    การพนยาไมไดผล เกิดโรค 5 หลังการพน 5 หลัง 
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ก็ไมเกิดผล เสนอผูรับผิดชอบประสานหมูบานแตละหมูบานดําเนินการ                      หากดําเนินการพนกันตามที่ผานมา
ที่หนัก เสนอใหมีการปฏิบัติกันทุกหมูบาน อสม.ทุกหมูบานชวยกันขับเคลื่อน ไดรับการประสานจากผูใหญ                   
สวนรวมในเรื่องดังกลาว มอบหมายนางสาววรรณพร เอ่ียมเสงประสานนางอนิษา แกวมา ดําเนินการเรื่องดังกลาว ขณะนี้
เทศบาลตําบลกระบี่นอย อยูอันดับสองของอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และอันดับสาม                 ของระดับประเทศ
 
 

นางสาวอษุา สายเส็น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี : 
 : โครงการที่ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนของกองทุนใหกับกองสาธารณสุขฯ                   ไดดําเนินการในสวนของการจัดซื้อ

และวัสดุซื้อพนหมอกควันเทานั้น         นั้นคือแผนงานกองสาธารณสุขที่ไดวางไว แตไมไดมีแผนสํารองไวในกรณีเกิดเหตุ
ขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลในขณะนี้โรคไขเลือดออก อยูในอันดับ 3 ระดับประเทศ ตองมีการ
สาธารณสุขฯ                      เสนอตองมีการเปลี่ยนแผนในการดําเนินการ เนื่องจากการพนหมอกควันเหมือน         
การเปลี่ยนแผนโดยเริ่มจากการทําความสะอาดและปลุกระดมและอีกหลายๆอยาง ในสวนของการประสานยัง อสม.การ

  การประสานอยางไร จากปที่ผานมา อสม.ไดรับความรูสึกจากการประสานงานของเจาหนาที่ของเทศบาล อสม.ไมใชไมชวย อสม.เต็มใจในการ
รวมมือ เสนอในสวนของการประสาน อสม.เรื่องลงพ้ืนที่จะเปนผูดําเนินการประสานเอง  เจาหนาที่ รพสต.               
ติดตามมาชวย ตามที่ขณะนี้กองสาธารณสุขฯเจาหนาที่                  มีจํานวนเพิ่มขึ้นจึงไมไดเขาชวยงานของกองฯ โดยชวยในสวนของงาน
กองทุน                 เรื่องของงานสาธารณสุขจะมีหัวหนารักษาการผูอํานวยการสาธารสุขและเจาหนาที่ดําเนินการ
ดังกลาวจะมีการประสานเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนใหมและประสานการลงพ้ืนที่แกปญหาตอไป 
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม : 
 : ในสวนของงบประมาณของกองสาธารณสุขเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว ขอมูลทั้งหมดมอบหมายนางอนิษา แกวมา เปนผูรายงานรายละเอียด

ทั้งหมด โดยในการซื้อจะมีการซื้อน้ํามัน ยากันยุง สเปยฉีดยุง ในสวนของการประสานกับ อสม.                นางอนิษา แกวมา จะทําเปน
หนังสือแจงไปทุกครั้งซึ่งไมไดแจงดวยปากเปลา โดยไมทราบทาง อสม.เกิดความไมเขาใจกันในสวนใด ทั้งนี้ อสม.ไมได
ไมสามารถสั่งใหมาปฏิบัติงานได โดยในการทําแตละครั้งเปนการขอความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน  
 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล : 
 : ในเรื่องของไขเลือดออกเจอมาหลายป ที่ทําอยูขณะนี้ เมื่อเกิดเหตุแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือเกิดเหตุโดยทําเปนสองขั้น
  1. พนปูพรมทั้งตําบล 
  2. แจกทรายอะเบท 
  เราจะปูพรมทั้งตําบล โดยมีชวงหนึ่งที่จะพนปูพรมทั้งตําบล ในปจจุบันเราทําเฉพาะกรณีที่เกิดเทานั้น เมื่อกอนเงินงบประมาณจะอุดหนุนให

อนามัย ซึ่งมีทุกพ้ืนที่  การอนุมัติเงินงบประมาณเสนอตองประสานใหม กรณีการพนปูพรมอนามัยรับไป เทศบาลเปนกรณีที่เกิดเหตุ เงิน
งบประมาณแบงออกเปนสองสวน                  ฝากกองทุนฯ ในเรื่องการพิจารณางบประมาณดังกลาว 
 

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : แจงเพิ่มเติมขณะนี้ทางกองสาธารณสุขฯในการพนเปนการพนปูพรม แตหากอนามัย รพ.สต. เปนผูดําเนินการพนขั้นตอนจะเปน ดังนี้

แรกจะเปนการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธตัวออนของยุงลายจากนั้นจะเปนพนหมอกควัน นั้นเปนการทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายซึ่ง

กวาจะเพาะพันธอีกเปนเดือน ทั้งนี้กองทุนฯ            ไมนิ่งนอนใจ ไดติดตามงานอยู แตดวยภารกิจของเจาหนาที่และ

/ฝากกอง... 



5 
 

ปฏิบัตินั้นทําผิดวิธีไมสามารถแจงได เนื่องจากระบบราชการดําเนินการ              ตามวิธีปฏิบัติซึ่งในกองสาธารณสุขก็มี
 

นางอนิษา แกวมา นักวิชาการสาธารณสุข :    
 : ขออนุญาตชี้แจงในสวนของการควบคุมไขเลือดออก โดยในการดําเนินงานรวมกัน      ทุกฝาย ไมไดดําเนินการแตสวนของเทศบาลฯ 

ขณะนี้มีความกังวลมาจาก                 สาธารสุขอําเภอ ที่ขณะนี้ไดเกิดกรณีไขเลือดออกในพื้นที่จํานวนมาก และใน                        
จันทรที่   14 พฤษภาคม 2561 และวันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) ไดมีการ      รณรงในพื้นที่เรื่องการปองกันไขเลือดออก
ตั้งงบประมาณในสวนนั้นไว ในการควบคุมโรคดังกลาวทางกองสาธารณสุขทําตามขั้นตอนตั้งแตกอนระบาด ระยะระบาด และหลังจากระบาด 
ซึ่งกอนการระบาดเทศบาลฯไดจัดทําแผนในการลงพ้ืนที่ประมาณสองเดือนใชเวลาในการลงพื้นท่ีเพื่อควบคุมโรค ในสวนของการประสาน
เจาหนาที่ไดประสานไปยังประธาน อสม. ซึ่งกองฯ ไดจัดทําเปนหนังสือ              ไปยัง รพสต.และประธาน อสม. วากําหนดการลงพื้นที่
พ้ืนที่ไหน เวลาไหน                 วันไหน และกอนการลงพื้นที่ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจะโทรไปประสาน
กอนมีการลงพ้ืนที่อีกครั้ง กรณีที่ไมมี อสม. ขณะที่ลงพ้ืนที่นั้น อสม.อาจมีภารกิจในบางครั้งทําใหไมสามารถลงพ้ืนที่ในวันดังกลาวได
ใหญ                 ในการลงพ้ืนที่จะมีเจาหนาที่ของกองฯ และคนงานประจํากองฯสองทานเปนหลัก           ในการดําเนินการ และในบางวัน
ก็มีเจาหนาที่ อสม.จะลงพ้ืนที่รวมดวย ในการประสานงานทางกองสาธารณสุขจะมีการประสานงานทกุครั้งกอนการลงพ้ืนที่

 : แจงเรื่องงบประมาณโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแบบบูรณาการ ป ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง

กระบี่ จังหวัดกระบี่ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ดังนี้ 

 :  - คาทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ( ๒๐ ถัง ราคาถังละ ๔,๕๐๐.- บาท)  

  เปนเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 

- คาน้ํายาเคมีพนกําจัดยุง (Deltamethrin) ๑๘ ขวดๆละ ๑,๖๐๐.- บาท 

  เปนเงิน ๒๘,๘๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง(ดีเซลและเบนซิน) ๗๐๐ ลิตรๆละ ๒๘.- บาท      

  เปนเงิน ๑๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) 

- สเปรยกําจัดยุง ๘๐ กระปองๆละ ๘๐.- บาท เปนเงิน ๖,๔๐๐.-  บาท  

  (หกพันสี่รอยบาทถวน) 

- คาจางทําสื่อประชาสัมพันธ ประกอบดวย 

๑) แผนพับโรคไขเลือดออก จํานวน ๑,๓๐๐ แผนๆละ ๓.- บาท        

    เปนเงิน ๓,๙๐๐.-  บาท (สามพันเการอยบาทถวน) 

๒) ปายไวนิล ๑ แผนๆละ ๕๐๐.- บาท เปนเงิน ๕๐๐.-บาท (หารอยบาทถวน) 

- ถุงมอืยางจํานวน ๕ กลองๆ ๒๕๐.-  บาท เปนเงิน ๑,๒๕๐.- บาท 

  (หนึ่งพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 

   - ถุงดํา ขนาด ๓๐x๔๐ ซม. จํานวน ๒๐ แพ็คๆละ ๖๕.-  บาท  

  เปนเงิน ๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งพันสามรอยบาทถวน) 

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่มการอบรม (๘๐ คนๆละ ๒๕.-  บาท ๒ มื้อ) 

  เปนเงิน ๔,๐๐๐.-  บาท (สี่พันบาทถวน) 

/-สเปรย... 
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- คาอาหารกลางวัน (๘๐ คนๆละ ๗๕.-  บาท) เปนเงนิ ๖,๐๐๐.-  บาท 

  (หกพันบาทถวน) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ๘๐ คน ๒๕.- บาท 

  เปนเงิน ๒,๐๐๐.-  บาท (สองพันบาทถวน) 

- ชุดปองกันสารเคมี จํานวน ๔ ชุดๆ ละ ๘๐๐.- บาท 

  เปนเงิน ๓,๒๐๐.- บาท (สามพันสองรอยบาทถวน) 

- หนากากปองกันสารเคม ีจํานวน ๒ กลองๆละ ๑,๒๐๐.-  บาท  

   เปนเงิน ๒,๔๐๐.-  บาท (สองพันสี่รอยบาทถวน) 

- หนากากอนามัย จํานวน ๑๐ กลองๆละ ๑๕๐.-  บาท  

  เปนเงิน ๑,๕๐๐.-  บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 

- แวนตากันสารเคมี จํานวน ๒ อันๆละ ๔๐๐.- บาท เปนเงิน ๘๐๐.- บาท 

 (แปดรอยบาทถวน) 

- หมวกเซฟตี้ จํานวน ๒ ลูกๆละ ๔๐๐.-  บาท เปนเงิน ๘๐๐.-  บาท 

  (แปดรอยบาทถวน) 

- ถุงมอืยางแบบหนา จํานวน ๒ กลองๆละ ๙๐๐.-  บาท  

  เปนเงิน ๑,๘๐๐.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 

- คาตรวจระดับสารเคมีในเลือดของพนักงานพนยุง ๒ คนๆละ ๕๐๐.- บาท 

  เปนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

- คาใชสอยอื่นๆ เปนเงิน ๖๕๐.- บาท  

  รวมคาใชจายทั้งสิ้นเปนเงิน ๑๗๕,๙๐๐.- บาท  

  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันเการอยบาทถวน) 

 

 

 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย : 
 : ในสวนของการปองกันโรคไขเลือดออกมอบหมายนายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาลและนางสาวอุษา สายเส็น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เขาไปดําเนินการและดูแลเพ่ือดําเนินการแกปญหาในเรื่องดังกลาว 
 

กองคลัง 

 นางจิรา ไกรนรา ผูอํานวยการกองคลัง : 
 : งานพัสดุและทรัพยสิน 
  ในสวนที่ไดประสานกับกองชางโครงการที่ไดจัดสงมายังกองคลังไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกโครงการอยูระหวางบริหารสัญญา

โครงการที่ประชุมสภาฯ                และโครงการที่อยูหวงระหวางการบริหารสัญญาและมีโครงการที่ดําเนินการเบิกจายแลว ดังนี้

/นาย... 
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  - โครงการอยูระหวางการบริหารสัญญาเบิกจายตนเดือนพฤษภาคม 2561 
   1. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานคลองเนียงลาดยาง หมู 12 –            หมู 6 ผูรับจาง หางหุนสวนจํากัด

การโยธา 
   2. โครงการกอสรางปายโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
   3. โครงการกอสรางสํานักงานที่มาจากเงินกูธนาคารกรุงไทยเบิกจายรอยเปอรเซ็นต  
  : โครงการผานการจัดซื้อจัดจางแตยังไมไดดําเนินการทาํสัญญาจาง 
   1. โครงการกอสรางหลังคาโคงศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดผูรับจางตั้งแตกลางเดือน เมษายน 2561 ลาสุดไดรับการประสานวาจะ

เขามาทําสัญญาภายในอาทิตยนี้ 
   2. สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ทานกังวลในเรื่องของ

ชั้น ที่เทศบาล                 ไดงบประมาณมา ผูรับจางไดทําสัญญาและไดเขาดําเนินการกอสรางแลว 
ของตัวอาคารเกาที่ผูรับจางจะทําการรื้อถอนวาวัสดุ ที่รื้อถอนจะมีการบริหารวัสดุกันอยางไร ซึ่งทานไดเขามาประสานยังกอง
ฯโดยตรงและไดใหเจาหนาที่พัสดุของกองฯชี้แจงขอมูลเบื้องตนไปแลว        โดยปกติเรารับโอนตัวอาคารทั้งหมด 
ตองรื้อถอนเพ่ือสรางอาคารใหมสิ่งที่เหลือจากการรื้อถอนคือวัสดุที่เหลือใช ซึ่งไดประสานผูอํานวยการกองชาง
ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอย ในสวนของวัสดุที่เหลือจากรื้อถอนชางควบคุมงาน เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล
อะไรบาง หลังจากนั้นในเบื้องตนเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียนที่ดูแลเปนผูบริหารจัดการวัสดุดังกลาว
ประโยชนอะไรตอไป 
 
 

 
นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง :   
 : วัสดุที่รื้อตัวอาคารเรียนวัสดุที่เหลือและสามารถนําไปใชไดมีกระเบื้องและเหล็ก                ในสวนของสายไฟไมสามารถเก็บเปนวัสดุที่

สามารถใชได และวัสดุกอสรางหลังจาก            การรื้อถอนดําเนินการขนทิ้ งไวขางหลังอาคารเรียนเกา ไมวาจะเปนเศษเหล็ก 
เศษปูน เมื่อมีการปรับพ้ืนที่จะขนทิ้ง ซึ่งไดประสานกับผูอํานวยการโรงเรียนเบื้องตนแลว               ในวันนี้ผูรับจางเขาดําเนินการวางผังแต
สามารถเขามาดําเนินการไดสืบเนื่องจากผูอํานวยการโรงเรียนมีนัดกับคุณหมอ จึงเปลี่ยนเปนในวันพรุงนี้ผูรับจางจะเขาไป
กรรมการตรวจรับผัง ในเรื่องดังกลาวไดประชุมไปแลวหนึ่งครั้ง พรุงนี้วางผังเสร็จจะมีการประชุมครั้งที่สอง โดยมีกรรมการผูตรวจงานจาง
และเรียนเชิญผูบริหารเขาไปดูในวันดังกลาว 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : สอบถามพื้นที่กั้นเขตไวซึ่งเปนพื้นที่ราชพัสดุ จะไปรุกล้ําเขตของประชาชนบริเวณใกลเคียงหรือไม พื้นที่ก้ันเขตไวชัดเจนหรือไม

การกอสรางไดไมเกิดปญหา 
 

 กองชาง :  
 นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : ขอมูลเขตพ้ืนที่ดังกลาวดังนี้มีหมุดตั้งแตรั้วศาลเจามาฝงซายของรั่วโรงเรียน                     นายไชยยศ กัณหกุล ผูอํานวยการโรงเรียนฯ 

แจงวามีพื้นที่บางสวนเขาไปในพื้นที่ของแมของนางสาวพิชญนาฏ เวชกุล ประมาณ 30 เมตร วัดพ้ืนที่แลวจะขาม
เจาของพ้ืนที่เดิม พ้ืนที่สวนดังกลาวคอนขางมีปญหาซึ่งไดประสานเบื้องตนกับนายไชยยศ กัณหกุล ผูอํานวยการโรงเรียนฯ
ผูอํานวยการ                        กองการศึกษาประสานไปยังที่ดินเพ่ือทําการรังวัดและมีความชัดเจนปองกันปญหาในวันขางหนา แตเบื้องตน

/นาย... 
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วางผังตามอาคารเดิม โดยตัวอาคารตามแบบกอสราง กวาง 10 เมตร ความยาวบวกบันไดและระเบียงแลวยาว 11 เมตร
 : โครงการที่ประชุมสภา 7 โครงการ รอรายงานประชุมสภา 
 : โครงการที่อยูในเทศบัญญัติดําเนินการตามแผนงาน 
 : โครงการอ่ืนๆดําเนินการตามขอบขายงานรับผิดชอบ 

 

 กองการศึกษา 

  นางอมรรัตน ใจฉกาจ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประชุมผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  บานกระบี่นอย โดยมีนักเรียนทั้งหมด 173 คน 

โรงเรียนเปดเปนระดับ ชั้นอนุบาล 1 – 3 ทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนเดิม ในสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สอน ณ อาคารสํานักงานเกา                    ซึ่งไดจัดทําเปนสถานที่เรียนชั่วคราวระหวางการกอสรางอาคารหลังใหม 
ชัดเจน ครูผูสอนเสริมไดมอบหมายใหนางสาวมริัญตี เต็งชู ไปชวยสอน                โดยจัดทําคําสั่งในการชวยสอนในชวงดังกลาว

 : การรับสงนักเรียนนอกจากเหมารถแลว พรอมนี้ขออนุญาตใชรถตูของเทศบาลในการรับสงนักเรียน โดยการรับสงนักเรียน
07.00 น. – 16.30 น. จนกวาอาคารเรียนจะสรางแลวเสร็จ 
 

นายยงยุธ บุญทองแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : เสนอใหมีการจางเหมาทั้งหมดโดยไมตองเสริมรถตูของเทศบาล เนื่องจากดูเปนการซ้ําซอน หรือเกิดกรณีพนักงานขับเกิดติดขัดมีภารกิจอาจ

เกิดปญหากับนักเรียนได 
 

นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : เห็นดวยกับขอเสนอ นายยงยุธ บุญทองแกว ใหจางเหมาทั้งหมด ใหไปดูงบประมาณสามารถดําเนินการไดหรือใหม เผื่อกรณีมปีญหา

สามารถรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัย 
 : เสนอเหล็กของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย หลังจากรื้อถอนหากยังสามารถใชงานไดใหนํามาทําเปนรั้วกัน ณ 

ระหวางชวงของสระน้ํา            เพื่อปองกันเหตุอันตรายนักเรียนแอบไปเลนน้ํา โดยกั้นจากตัวกําแพงไปจนถึง                  
สวนของรั้วใหไปดูขอมูลวาสามารถเอาวัสดุมาทํารั้วไดหรือไมฝากไปยังผูอํานวยการกองชางในเรื่องดังกลาว 
  

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
  แจงสืบเนื่องจากวันนี้นางสาวมยุรี สรหงส พรอมดวย นางสาวโสรยา เจริญนิธิธาดา ออกพื้นที่ไปยังศูนยเด็กเล็กและอาคารสํานักงานเกา

ในวันนี้จะทําการขนปาย             ที่ไดรับการสนับสนุนจากการแขงขันกีฬาความสูงประมาณหนึ่งเมตรเอามารวมในการกอสรางรั้วเปนแนว
กัน โดยตามที่ไมมีงบประมาณคิดวาจะซื้อแสลนมาทําเปนรั้วแตตามขอเสนอนายนพดล หวังกอ ใชเหล็กนํามาทําเปนรั้ว 
ดังกลาวเนื่องจากมีความทนทานกวา 
 

นายยงยุธ บุญทองแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
  ประตูทางเขาสํานักงานเทศบาลเกา สอบถามไปยังผูอํานวยการกองชางใชแบบ                   ปด – เปด เพื่อปองกันนักเรียนออกนอกรั้ว

อาคารเรียน 
  

โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย 

นายวิกรม โสดามรรค ครู คศ.2 รักษาราชการแทนผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย: 
 : ตามขอเสนอใหมีการทํารั่วโดยใชเหล็กเปนวัสดุตามของนายนพดล หวังกอ                     รองนายกฯ เสนอ เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว

เนื่องจากควรเปนรั่วที่แข็งแรงและทนทานแตกรณีที่จะใชไวนิลเห็นวาอาจจะใชงานไดไมนานและไมทน ในคลองตรง

/กรณ.ี.. 

/เพื่อให... 
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ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามสภาพฝน ดังนั้นเพ่ือปองกันกรณีเกิดเหตุหากนักเรียนเปนอะไรข้ึนมาทางโรงเรียนไมสามารถรับผิดชอบให
ผูปกครองของนักเรียนได ในสวนของเรื่องอื่นครูทางโรงเรียนไมมีปญหา ไมมีแอร อาคารเกา ทางครูไมกังวล แตกังวลเรื่อง
เสี่ยงในการจมน้ํา สวนของประตูทางเขา-ออก  มีการเปด-ปด จะเปนการดีแตเสนอใหมีการปดเลยเนื่องจากประตูเมื่อเปดจะเปนถนนทันที 
ความกังวลเรื่องของการรับสงนักเรียนในวันแรกการจางเหมาเมื่อเราเจาเหมาไปแลวผูจางสามารถที่จะใชรถก่ีรอบในการรับสง
ผูจาง เนื่องจากอาจมีนักเรียนบางสวนมาเรียนสาย ดังนั้นเพื่อการเก็บตกนักเรียนกลุมดังกลาว เพราะในการมาเรียนของ
ทุกคน                    จากการที่เราไดยายสถานที่เรียนนั้น โดยตามปกตินักเรียนบางคนมาสายเปนปกติอยูเดิมแลว 
สาย  ไดเชนเดิม กรณีนักเรียนมาสายหากไมมีครูอยู ณ ที่โรงเรียนเดิม อาจเกิดปญหาขึ้นไดเพราะนักเรียนยังเปนเด็ก
คือเด็กผูปกครองมาสงแลวกลับคิดวาลูกมาโรงเรียนแลวจบ ในการแกปญหาดังกลาวเบื้องตนไดประสานกับครูของโรงเรียน 
ใหครูอยูรอ                หนึ่งทานเพ่ือเก็บตกนักเรียนกรณีทีม่าสาย และครูในสวนที่เหลือมาพรอมนักเรียนปกติ 

 : สืบเนื่องจากขณะนี้เปนชวงหนาฝนจากการที่ไดไปปรับพื้นที่ยังไมสมบูรณหนึ่งรอย เปอรเซ็นต พื้นดินมีความขลุกขลักและเปนโคลน
ฝนตก เสนอใหเขาไปดําเนินการเพ่ิมเติม จากพ้ืนที่เดิมกอนจัดทําหากใชคนขุดรองน้ําก็สามารถดําเนินงานไดแตในการทําไดใช
ไปเกลี่ยหนาดินเมื่อเกลี่ยแลวหนาดินแข็งๆหายไปทําใหหนาดินที่นิ่มขึ้นมาเกิดเปนโคลนมากกวากอนการปรับปรุง              
ดําเนินการในสวนดังกลาว เพราะเมื่อฝนไมตกนักเรียนสามารถ               เขาแถวหนาเสาธงได 
 

นายยงยุธ บุญทองแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : แจงกรณีการปรับพ้ืน ขณะนี้ยังไมเสร็จสิ้นอยูระหวางการดําเนินการทั้งนี้จะดําเนินการใหเสร็จสิ้น  
 : สอบถามการดําเนินการจัดทําปายตอนรับนักเรียนกองฯดําเนินการเสร็จสิ้นแลวหรือไม 

 

นางอมรรัตน ใจฉกาจ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : ปายโรงเรียนทางกองฯทําเปนปายสถานที่เรียนชั่วคราวบานกระบี่นอยและในวันนี้จะมีการนัดติดตั้งปายดังกลาวในชวงบาย

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูระหวางการเตรียมความพรอมการเปดเทอม และมีการประชุมครูเพ่ือทราบการดําเนินงาน โดย

ดําเนินการสลับครู                   จากดานหนาไปอยูดานหลัง เพ่ือใหทุกคนมีสวนในการพัฒนาตนเองและนักเรียน               
เปนนักเรียนท่ีเขามาใหม สวนดานหนาเปนนักเรียนเกา ระหวางนี้ครูอยูระหวางการเตรียมความพรอมกอนเปดเทอม ไมวาการทําความสะอาด
หองเรียนและบริเวณอาคารเรียนโดยรวมกันปฏิบัติทั้งครูและภารโรง 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
 : ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเทศบาลชั้น 3           มีการประชุมใหความรูในเรื่องการเลือกตั้ง

กลุมเปาหมายจะเปนคณะผูบริหาร สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูมาใหขอมูล 
 

 นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:   
 : เรื่องดวนแจงมาจากเจาหนาที่การไฟฟามาติดตั้งไฟสาธารณะที่ไดเงินอุดหนุนสนับสนุนไฟฟาสาธารณะ 2560 ตรงบริเวณสามแยกไฟแดง

กระบี่นอย มิเตอร             ออโตไดสูญหายไป ซึ่งทําใหเจาหนาที่ไฟฟาไมสามารถติดตั้งตรงจุดดังกลาวได               
ตรวจรับไปแลว ใหดําเนินการทาํอยางไรไดบาง  
 

 นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล :   

/ซึ่งดาน… 
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 : เสนอใหมีการแจงความแลวเอาบันทึกประจําวันมาใหเจาหนาที่พัสดุ                        เพื่อดําเนินการจัดซื้อใหมทดแทนของเดิม หากไมมี
การแจงความเจาหนาที่ตรวจรับจะยุงยากเหมือนเปนการตรวจรับวัสดุไมครบ 
 

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : แจงงานศูนยดํารงธรรมตําบลกระบี่นอย ดังนี้ 
  - กรณีขี้ไกหมู 11 ซอยหนาวัดถ้ําเสือดําเนินการแกปญหาครั้งที่ 4 ผูถูกรองเรียน  ไดแกไขปญหาไปเล็กนอยโดยผูถูกรองเรียน

ก่ิงไมเพื่อไมใหไกบิน             ไปนอนบนกิ่งไม แตในสวนของคอกไกไมไดรับการแกไขจึงแจงใหมีการทําคอกไก
สูงข้ึนเพ่ือแกปญหาไมใหไกบินขึ้นและไปถายรดบานขางเคียง  

  - เรื่องขยะหมูบานทิวเขาไมไดดําเนินการแกไข ยังคงมีการทิ้งขยะไปยังหลังบานเนื่องจากเปนปาหญาคา ผูทิ้งขยะบริเวณดังกลาว
3 หลังคาเรือน             ซึ่งยังคงทิ้งขยะไปหลังบาน ตามที่นางสาวพัฒรพี สังขทอง นักวิชาการสุขาภิบาล ไดลงพื้นที่และ
ดิฉัน ซึ่งไดใหคําแนะนําโดยการทําหนังสือขอความรวมมือเฉพาะบานที่ทิ้งขยะไมใหทิ้งขยะและใหทําหนังสือแจง
เปนเสนทางในการปฏิบัติการทาํใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  - เรื่องรองเรียนของคุณวิชิต เทพภิบาล ถนนหลังรานหนุมเฟอรนิเจอรกับ                 รานสุพัฒนวัสดุกอสรางที่เลียบถนนหมูบานตรีทิพย
เขาไป ไดมีการประชุมพรอมนายนพดล หวังกอ นายยงยุทธ บุญทองแกว พี่นองที่เดือดรอน และ                   พี่นองรวมเสนทาง
ดังกลาว สรุปทุกบานยินดีรื้อตนไมออกเพ่ือจะให คุณวิชิต เทพภิบาล ไดทาํถนนและสามารถเขาออกบานไดสะดวก ในสวนกรณีบานท่ีได
มีการกอสรางรื้อรั่วออกและสรางบานออกมา ไมไดสรุปเนื่องจากในวันดังกลาว ประสานแคเรื่องของกรณีคุณวิชิต เทพภิบาล กรณีทําให
ถนนรถสามารถวิ่งผานระหวางหมูบานวรารมยและหมูบานตรีทิพยยังไมมีการรองเรียนจึงไมมีการดําเนินการในสวนดังกลาว
 

 นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย : 
 : ฝากกําชับไปยังกองชางการคุมงานแจงใหพนักงานดําเนินการเอาทอเกาของเทศบาลสามารถใชไดหรือไม ใหนําไปปรับปรุงถนนสายวัด

สุวรรณ – เขาตั้ง                      เลยตัวบานนายประมวล ณ นรินทร ไปประมาณ 200 – 300 เมตร แกปญหาโดยใหนําทอเกาของ
เทศบาลไปใสจุดดังกลาวเนื่องจากดูเวาลงไมเรียบเหมือนสวนอื่นๆของถนน 

 : การลงเสาไฟใหมของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยเสนอใหลงเสาไฟฟาที่เขตอีกฝง 
 : ฝากไปยังหัวหนาสวน กอง หัวหนาฝาย ในการสื่อสารแจงขอมูลเพื่อใหรับทราบ          ไมวาจะเปนเรื่องที่ไดไปประชุม

เรื่องเรงดวน เอกสารตางๆ              ใหมีการแจงหรือแจงผานทางไลนเพื่อทราบซึ่งบางเรื่องจะไมทราบ เชน กรณีที่จะมี
ความรูจาก กกต.ในวันพรุงนี้หากในวันนีไ้มเขาประชุมก็จะไมรับทราบและไมไดเขาประชุม เสนอใหมีการแจงใหผูเก่ียวของทราบไมใชเสนอแต
นายกคนเดียวสืบเนื่องบางเรื่องไมไดเก่ียวของแคนายกคนเดียว ฝากไปยังผูรับผิดชอบดําเนินการเรื่องดังกลาว 

 : ตามที่ไดประชุมจังหวัดกระบี่ถนนของเทศบาลตําบลกระบี่นอยจากสนามบินไปจนวัดถ้ําเสือ จังหวัดมอบหมายใหเทศบาลรับผิดชอบรวมกับ
เกาะกลางถนน                โดยรวมกับแขวงการทาง แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากอยูคนละหนายงานจึงเปนความ
การทาง ในการดูแลทําความสะอาดเกาะกลางถนน     ผูวาฯแจงเทศบาลตําบลกระบี่นอยรับผิดชอบประมาณ 4-5 กิโล 
งบประมาณในป 2561 ยังไมมีงบประมาณ ป 2562 ปรับแผนและ                         ตั้งงบประมาณใหมอีกครั้ง 

 : เรื่องดินที่วัดถ้ําเสือฝากกองสาธารณสุขฯ แตเราไมไดเปนเจาภาพเนื่องจากเราไมมีอุปกรณและงบประมาณ ซึ่งไดแจงวาใหจังหวัดเปนผูดูแล
ในเรื่องดังกลาว 
 

นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:   
 : ตามขอเสนอของนายนพดล หวังกอ สืบเนื่องจากเหล็กมีจํานวนมาก โดยนางสาวมยุรี สรหงษ ไดประสาน นายชินกร สินรัตน ทําการวัดซึ่ง

ความยาว 30 กวาเมตรและเสนอใหจางผูรับเหมาดําเนินการจัดทํารั่วดังกลาวซึ่งจะดูดีและมีความทนทานกวา 

/พี่นอง... 

/นาย... 
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นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย : 
 : ในการปฏิบัติงานใหดําเนินงานตามที่ไดประสานและหารือตามขอเสนอในที่ประชุม  
 : การดําเนินการจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุเทศบาลตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีงบประมาณ 60,000

(หกหมื่นบาทถวน)                          กําหนดโครงการฯเปนวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยพรอมรวมทํา
เทศบาลฯใหม ซึ่งผูสูงอายุจะรับเบี้ยสูงอายุในวันดังกลาว ฝากผูรับผิดชอบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและทําการประชาสัมพันธ

มติท่ี
ประชุม 
: 

: รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 11.03 น. 
 
 
 
                        ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปณัฐติยา เหมหา) 
              ผูชวยบุคลากร 
 
 
 
 

          

                                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
            
             (นางสาววรรณพร  เอ่ียมเสง) 
    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 


